

**ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN LỘC NINH**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 1091/UBND-TH

Lộc Ninh, ngày 21 tháng 10 năm 2020

V/v trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri.

Kính gửi:

- Thường trực HĐND huyện;
- Đại biểu HĐND huyện.

Căn cứ Công văn số 25/HĐND ngày 27/8/2020 của Thường trực HĐND huyện về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ mười HĐND huyện khóa X, nhiệm kỳ 2016-2021; Qua kiểm tra, rà soát, UBND huyện trả lời đối với các vấn đề mà cử tri đã có ý kiến, kiến nghị, cụ thể như sau:

1. Cử tri xã Lộc Điền: Xã Lộc Điền đã về đích nông thôn mới trong năm 2019, tuy nhiên vẫn có một số tuyến đường đã có chủ trương đầu tư từ năm 2007 nhưng đến nay vẫn chưa được bố trí kinh phí. Đề nghị UBND huyện xem xét bố trí kinh phí để hoàn thành các con đường trong xã Lộc Điền.

Trả lời: Năm 2020 Phòng Tài chính - Kế hoạch đã tham mưu UBND huyện giao kế hoạch vốn 100 km đường giao thông nông thôn theo Nghị định 161. Hiện nay đã bố trí đủ và không còn hồ sơ của đơn vị gửi mà UBND huyện chưa giải quyết. Tuy nhiên, nếu UBND xã có nhu cầu thêm về xây dựng đường giao thông nông thôn theo Nghị định 161 thì lập hồ sơ, quy trình gửi về UBND huyện xem xét và bố trí trong nguồn tăng thu sử dụng đất năm 2020.

2. Cử tri Lê Văn Lắm - ấp 1, xã Lộc Thái: Việc nâng cấp, mở rộng đường Phan Chu Trinh tiến độ thi công chậm, mùa mưa việc đi lại của Nhân dân gặp khó khăn. Đề nghị UBND huyện xem xét đẩy nhanh tiến độ thi công để Nhân dân đi lại được thuận lợi.

Trả lời: Công trình đường Phan Chu Trinh kết nối QL 13 đang thi công đến phần san lấp mặt bằng và xây kè chắn đất ở phía trái tuyến (xã Lộc Thái) thì Nhân dân phía Lộc Thái có ý kiến vì mặt đường cao hơn nhà dân. Để đảm bảo quyền lợi chung của nhân dân trong khu vực, UBND huyện đã mời các đơn vị liên quan và sở chuyên ngành đi kiểm tra thực tế tại công trình để lấy ý kiến chung, đồng thời tham mưu UBND tỉnh cho chủ trương điều chỉnh dự án hạ cao độ mặt đường. Đến ngày 24/8/2020, UBND tỉnh đã có Quyết định số 2068/QĐ-UBND V/v Phê duyệt hồ sơ điều chỉnh thiết kế bản vẽ thi công, từ đó công trình có chậm tiến độ do phải chờ điều chỉnh thiết kế. Hiện nay đơn vị thi công đang tập kết vật tư đầy đủ như công dọc, công ngang, cấp phối đá dăm trên tuyến và tập trung xe máy, thiết bị nhân lực để đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện hệ thống thoát nước, vỉa hè, lớp cấp phối sỏi đỏ để ra lớp cấp phối đá dăm trong thời gian sớm nhất. Trong lúc thi công do thời tiết vào mùa mưa nên cũng không tránh khỏi những khó khăn nhất định, ảnh hưởng đến tiến độ chung công trình, đề nghị nhân dân trên tuyến hết sức chia sẻ, hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi cho đơn vị thi công để công trình hoàn thành trong thời gian sớm nhất.

UBND huyện sẽ chỉ đạo Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng huyện (đại diện chủ đầu tư), các ngành chức năng của huyện tăng cường công tác kiểm tra để đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ thi công công trình hoàn thành đúng kế hoạch.

3. Cử tri Vũ Thị Hậu - ấp 1, xã Lộc Thái: Hiện nay đường liên xã Lộc Thái-Lộc Thiện đoạn từ Nhà Văn hóa ấp 3 vào ngã tư Lộc Thiện đã xuống cấp, việc đi lại của Nhân dân gặp nhiều khó khăn. Đề nghị UBND huyện xem xét sửa chữa, nâng cấp lại để tạo thuận lợi cho việc đi lại của Nhân dân trong ấp.

Trả lời: Đường liên xã Lộc Thái - Lộc Thiện đã được lập hồ sơ nâng cấp, mở rộng để trình các ngành chức năng xem xét thẩm định, phê duyệt. Hiện nay đang hoàn thiện các thủ tục khác để triển khai thi công trong năm 2020-2021.

4. Hộ bà Nguyễn Thị Hiệp tổ 8, hộ ông Sơn tổ 7, hộ bà Anh tổ 7 - ấp 1 xã Lộc Thái: Việc giải tỏa đường tránh Quốc lộ 13 qua tổ 7, tổ 8 ấp 1 xã Lộc Thái mức hỗ trợ, đền bù không thỏa đáng. Đề nghị các cơ quan chức năng xem xét, giải quyết để đảm bảo quyền lợi cho người dân.

Trả lời: Vừa qua Hội đồng bồi thường đã thực hiện việc công khai họp dân để thông báo về chủ trương của dự án (trên cơ sở Thông báo số 223/TB-UBND ngày 05/11/2019 của UBND huyện Lộc Ninh về việc vận động các hộ dân hiến đất nông nghiệp) và công bố áp giá về tổng số tiền tài sản, vật kiến trúc, cây trồng trên đất của các hộ dân. Tổ chuyên viên giúp việc cho Hội đồng bồi thường đã đến trực tiếp hộ dân để kiểm kê bổ sung các loại tài sản, cây trồng trên đất bị thiếu sót và chỉ rõ cột mốc giải phóng mặt bằng cho các hộ dân bị ảnh hưởng; phối hợp với UBND xã Lộc Thái, cán bộ ấp 1 thực hiện niêm yết dự thảo phương án bồi thường và gửi biên bản tổng hợp giá trị bồi thường cho từng hộ dân; qua đó vận động các hộ dân nhận tiền và bàn giao mặt bằng để thực hiện dự án. Hội đồng bồi thường tiến hành áp giá căn cứ Quyết định số 05/2018/QĐ-UBND ngày 12/01/2018 quy định về đơn giá bồi thường, hỗ trợ về nhà, vật kiến trúc, cây trồng khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Bình Phước là đúng theo quy định. Vào tháng 8 năm 2020 Trung tâm PTQĐ đa tiến hành chi trả tạm ứng tiền tài sản, vật kiến trúc, cây trồng trên đất cho bà Hiệp với tổng số tiền 815.657.000 đồng và bà Hiệp không có thắc mắc gì về đơn giá về tài sản, cây trồng.

5. Cử tri Trần Văn Chánh - ấp 2 xã Lộc Thái: Đường liên xã Lộc Thái – Lộc Thuận cầu đã bị sập từ lâu nhưng đến nay vẫn chưa làm. Đề nghị trả lời cho Nhân dân được biết khi nào làm?

Trả lời: Cầu ấp 2 xã Lộc Thái nằm trên đường Phan Bội Châu đã được các ngành chức năng thẩm định, phê duyệt xong. Hiện nay đang hoàn thiện các thủ tục khác để triển khai thi công trong thời gian tới.

6. Cử tri Nguyễn Thị Thương - ấp 2, xã Lộc Thái: Đề nghị xem xét giảm học phí năm học 2020-2021 cho học sinh vì khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19 và hỗ trợ toàn bộ hoặc một phần kinh phí mua khẩu trang, nước rửa tay sát khuẩn cho giáo viên.

Trả lời: Xét miễn giảm học phí: Các năm học trước đây, việc triển khai thực hiện miễn giảm học phí của các trường đều thực hiện theo Nghị định 86/2015/NĐ-CP ngày 02/10/2015 của Chính phủ quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống quốc dân và chính sách miễn giảm học phí, hỗ trợ chi phí học

tập từ năm học 2015-2016 đến năm học 2020-2021. Năm học 2020-2021 ngành giáo dục đang triển khai thu học phí theo Nghị quyết số 12/2020/NQ-HĐND ngày 13/7/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Phước về việc quy định mức thu học phí đối với giáo dục mầm non và phổ thông công lập trên địa bàn tỉnh áp dụng cho năm học 2020-2021 và Công văn số 3023/UBND-KGVX ngày 25/8/2020 của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 12/2020/NQ-HĐND ngày 13/7/2020 của HĐND tỉnh.

Trên cơ sở Hướng dẫn số 2658/SGDDĐT-VP ngày 04/9/2020 V/v hướng dẫn thực hiện các khoản thu, chi trong các cơ sở giáo dục công lập năm học 2020-2021. Việc triển khai chế độ miễn giảm học phí ở các trường học vì khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19 hiện tại chưa có hướng dẫn của UBND tỉnh, trong thời gian tới nếu có Hướng dẫn chỉ đạo của cấp trên thì Phòng GD&ĐT sẽ triển khai thực hiện trong thời gian sớm nhất.

- Việc hỗ trợ toàn bộ hoặc một phần kinh phí mua khẩu trang, nước rửa tay sát khuẩn cho giáo viên: Công tác phòng, chống dịch ở các trường học trong thời gian qua luôn được các cấp chính quyền quan tâm. Hiện tại các trường học đang tổ chức các biện pháp phòng, chống dịch theo quy định trong đó có việc vận động các cá nhân tự trang bị và đeo khẩu trang khi đến nơi đông người. Tại các trường học, nhà trường đã và đang bố trí các điểm rửa tay sát khuẩn chung cho tập thể bằng xà bông hoặc nước sát khuẩn. Đến thời điểm hiện tại chưa có văn bản hướng dẫn về việc chi hỗ trợ kinh phí trong công tác phòng, chống dịch cho giáo viên.

7. Cử tri Phạm Ngọc Nhân - ấp Cần Lê xã Lộc Khánh: Bình hạ thế 38 của ấp Cần Lê do nhu cầu sử dụng điện của hơn 40 hộ dân tại tổ 3,4,5,6 nhiều, thường xuyên mất điện, hay cháy các đồ điện tử và nấu cơm không chín. Đề nghị Điện lực nâng cấp bình hạ thế.

Trả lời: Vào ngày 07/10/2020, Điện lực Lộc Ninh đã cử nhân viên phối hợp cùng UBND xã Lộc Khánh, Trưởng BDH ấp Cần Lê đến hiện trường khu vực trạm biến áp Cần Lê 38 để kiểm tra. Sau khi kiểm tra thực tế hiện trường theo kiến nghị của cử tri Điện lực Lộc Ninh có ý kiến như sau: Hiện tại TBA Cần Lê 38 vẫn đảm bảo cung cấp điện an toàn và liên tục cho các hộ dân khu vực trên. Riêng trường hợp của cử tri Phạm Ngọc Nhân - ấp Cần Lê, xã Lộc Khánh do nhà ở xa lưới điện (khoảng cách từ nhà cử tri đến lưới điện hạ áp dài hơn 2Km) nên điện áp không đảm bảo.

Qua trao đổi với UBND xã Lộc Khánh, tại khu vực tổ 3,4,5,6 ấp Cần Lê, xã Lộc Khánh đã có kế hoạch đầu tư đường dây trung hạ áp và trạm biến áp để đảm bảo cấp điện cho các hộ dân.

8. Cử tri Nguyễn Văn Liên và 4 hộ dân ấp Chà Đôn xã Lộc Khánh: Tuyến đường từ UBND xã Lộc Khánh đến ngã ba Đồng Tâm đơn vị thi công đã làm được 50%, còn lại đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét tiếp tục thi công để tránh bụi ô nhiễm vào mùa nắng, ảnh hưởng đến người dân sống hai bên tuyến đường này.

Trả lời: Tuyến đường từ ngã 3 Đồng Tâm đến UBND xã Lộc Khánh (chiều dài 7km) nằm trong dự án đường giao thông phục vụ dân sinh gắn với đảm bảo quốc phòng, an ninh khu vực biên giới huyện Lộc Ninh (tuyến số 2). Ban Quản lý dự án huyện làm chủ đầu tư, đơn vị thi công là Công ty Cổ phần xây lắp Thành An. Hiện đã thực hiện được 3.67km, từ UBND xã Lộc Khánh ra ngã ba Đồng Tâm. Công trình do hết vốn nên tạm ngừng thi

công. Hiện UBND huyện đang trình xin bố trí vốn tiếp để thực hiện đoạn còn lại. Khi nào Trung ương bố trí vốn, UBND huyện sẽ cho triển khai thi công đoạn còn lại.

9. Cử tri Trần Văn Phấn cùng 12 hộ dân ấp Chà Đôn xã Lộc Khánh: Đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét mở tiếp kênh thủy lợi từ Bàu Đĩa đến nhà ông Tô Vĩnh Ban với chiều dài khoảng 1km, khu vực này thiếu nước tưới, người dân tự khoan giếng nhưng không có nước.

Trả lời: Ngày 08/9/2020 Phòng Nông nghiệp & PTNT đã phối hợp với UBND xã Lộc Khánh và Trạm Dịch vụ thủy lợi Lộc Ninh (cơ quan quản lý, vận hành, khai thác các hồ chứa, đập dâng trên địa bàn huyện) kiểm tra, khảo sát khu vực thiếu nước tưới mà cử tri đã phản ánh. Qua kiểm tra thực tế cho thấy: Khoảng cách từ khu vực bị thiếu nước tưới như phản ánh của cử tri đến cuối tuyến kênh thủy lợi N2 (thuộc công trình đập dâng Cần Lê xã Lộc Khánh) khoảng 1,5km. Công trình đập dâng Cần Lê có 2 tuyến kênh: Tuyến kênh N1 chưa được bê tông hóa, tuyến kênh N2 đã được bê tông hóa và tuyến suối tự nhiên (xem như tuyến kênh N3). Hiện tại tuyến kênh N2 đang phục vụ tưới cho cánh đồng Lúa ở ấp Chà Đôn xã Lộc Khánh. Tuy nhiên trong những năm gần đây do thời tiết diễn biến bất thường, hạn hán kéo dài nên lượng nước từ công trình đập dâng Cần Lê chỉ đảm bảo tưới cho diện tích tưới theo thiết kế. Nếu bê tông hóa đoạn mương đầu nối với điểm cuối của kênh N2 về khu vực Bàu Đĩa ấp Chà Đôn là khá xa, chi phí xây dựng lớn nhưng lượng nước lại không đảm bảo.

Để có hướng khắc phục tình hình thiếu nước tưới cho cây trồng như ý kiến phản ánh của cử tri, trong thời gian tới Phòng Nông nghiệp & PTNT sẽ phối hợp với Công ty TNHH MTV Dịch vụ thủy lợi Bình Phước, UBND xã Lộc Khánh và các hộ dân ấp Chà Đôn khảo sát thực tế toàn bộ khu vực này, đồng thời đánh giá trữ lượng nước hàng năm của công trình đập dâng Cần Lê để xác định có nên hay không việc đầu tư bê tông hóa đoạn mương này.

10. Cử tri Lâm Đon, Lâm Rơm cùng 10 hộ dân ấp Sóc Lớn xã Lộc Khánh: Tuyến đường nội đồng đập cây Gòn thông qua Ngõ Lơ đã hư hỏng nặng, không chỉ đập cây Gòn mà còn các đập nhỏ tại cánh đồng này cũng xuống cấp, người dân gặp rất nhiều khó khăn khi lưu thông và vận chuyển lúa. Đề nghị cấp có thẩm quyền sớm đầu tư nâng cấp tạo điều kiện thuận lợi cho bà con lưu thông để phát triển sản xuất.

Trả lời: Tuyến đường nội đồng đập cây Gòn thông qua Ngõ Lơ hiện đã hư hỏng nặng, không chỉ đập cây Gòn mà còn các đập nhỏ tại cánh đồng này cũng xuống cấp, người dân gặp rất nhiều khó khăn khi lưu thông và vận chuyển lúa.

UBND huyện đã giao UBND xã Lộc Khánh phối hợp các cơ quan chuyên môn của huyện khảo sát, báo cáo UBND huyện. UBND xã Lộc Khánh đã phối hợp các cơ quan chuyên môn của huyện khảo sát, thiết kế. UBND huyện ghi nhận sẽ xem xét cân đối bố trí kinh phí đầu tư trong thời gian tới.

11. Cử tri Nguyễn Thị Thảo - ấp Chà Đôn xã Lộc Khánh: Hộ gia đình ông Dương Văn Hùng tại tổ 1 có nuôi heo nhỏ lẻ, xả chất thải trực tiếp ra môi trường gây hôi thối, ảnh hưởng đến sức khỏe, sinh hoạt của người dân xung quanh, đã đề nghị cấp có thẩm quyền giải quyết nhưng đến nay vẫn chưa khắc phục. Đề nghị cấp có thẩm quyền sớm có biện pháp kiểm tra, xử lý khắc phục ô nhiễm môi trường.

Trả lời: UBND huyện ghi nhận ý kiến phản ánh của cử tri đồng thời sẽ chỉ đạo các cơ quan chuyên môn phối hợp với UBND xã Lộc Khánh thường xuyên kiểm tra,

nếu phát hiện các hộ chăn nuôi vi phạm về bảo vệ môi trường sẽ xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

12. Cử tri Lý Văn Mích - ấp Đồi Đá xã Lộc Khánh: Hồ sơ dân công hỏa tuyến của ông đã nộp từ tháng 12 năm 2019 đến nay chưa thấy được giải quyết, những người làm chung với ông ở ngoài miền Bắc hiện đã được giải quyết. Đề nghị xem xét.

Trả lời: Sau khi kiểm tra, rà soát trường hợp của ông Lý Văn Mích, UBND huyện trả lời như sau: Ban Chỉ huy quân sự huyện đã nhận hồ sơ đề nghị giải quyết chính sách dân công hỏa tuyến của ông Lý Văn Mích - ấp Đồi Đá, xã Lộc Khánh vào tháng 12/2019. Trong quý I/2020, Ban Chỉ huy quân sự huyện đã tổ chức xét duyệt, thẩm định thông qua. Ngày 07/4/2020 Ban Chỉ huy quân sự huyện đã báo cáo trường hợp của ông về Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh. Hiện nay, hồ sơ đề nghị giải quyết chính sách của ông đã được Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh chuyển về cấp trên ra quyết định chi trả theo đúng quy định. UBND huyện đã chỉ đạo Ban Chỉ huy quân sự huyện liên hệ Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh để biết về thông tin hồ sơ của ông và trả lời cho ông được biết.

13. Cử tri Nguyễn Ngọc Chương - ấp 5 xã Lộc Thuận: Đề nghị các cơ quan chức năng có thẩm quyền phối hợp với các trung tâm đào tạo thi lấy bằng lái xe mô-tô cho Nhân dân học và thi lấy bằng lái xe tại trung tâm của huyện, vì thi tại Đồng Xoài xa, người dân phải đi lại khó khăn.

Trả lời: Qua kiến nghị của cử tri UBND huyện ghi nhận và sẽ chỉ đạo Trung tâm giáo dục nghề nghiệp và giáo dục thường xuyên huyện liên hệ các đơn vị phối hợp với các trung tâm đào tạo, trong đó có tổ chức lấy bằng lái xe mô-tô cho Nhân dân học và thi lấy bằng lái xe tại huyện.

14. Cử tri xã Lộc Tấn: Đường DT 759 B (đoạn từ ấp 5C- K57) hiện nay có rất nhiều ổ gà, ổ voi gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông. Đề nghị xem xét, sửa chữa.

Trả lời: Theo phân cấp đường ĐT 759B do Sở GTVT tỉnh Bình Phước quản lý, qua kiểm tra thực tế cho thấy trên đường xuất hiện nhiều ổ gà, gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông. UBND huyện ghi nhận ý kiến của cử tri và sẽ kiến nghị cấp trên xem xét sửa chữa.

15. Cử tri Nguyễn Đức Thanh - ấp 7 xã Lộc Hưng: Thực hiện Nghị quyết số 12 của HĐND huyện về việc hỗ trợ đèn chiếu sáng đường giao thông nông thôn, hiện nay mô hình đèn chiếu sáng nông thôn bằng năng lượng mặt trời thấy rất lợi ích và phù hợp với KDC, nhưng vì điều kiện kinh tế của người dân còn khó khăn, rất mong cấp trên xem xét hỗ trợ thêm phần nào kinh phí để chuyển sang đèn chiếu sáng đường nông thôn bằng năng lượng mặt trời.

Trả lời: Ngày 20/7/2018 Hội đồng nhân dân huyện đã thông qua Nghị quyết số 12/NQ-HĐND về Đề án điện chiếu sáng đường giao thông nông thôn 2018-2021. Thực hiện Nghị quyết số 12/NQ-HĐND, UBND huyện đã ban hành đề án số 02/ĐA-UBND ngày 16/7/2018 và Kế hoạch số 136/KH-UBND ngày 16/7/2018 của UBND huyện Lộc Ninh về Triển khai thực hiện Đề án điện chiếu sáng đường giao thông nông thôn giai đoạn 2018-2021. Qua triển khai thực hiện đề án từ năm 2018 đến nay UBND xã Lộc Hưng chưa thực hiện được tuyến điện chiếu sáng đường giao thông nông thôn

nào. Trong khi các xã khác thực hiện được rất nhiều. Việc ông kiến nghị UBND huyện ghi nhận và sẽ xem xét báo cáo HĐND huyện xem xét điều chỉnh, bổ sung Đề án.

16. Cử tri xã Lộc Hòa

16.1. Đến thời điểm hiện nay, người dân thuộc khu vực đất quy hoạch của Khu kinh tế Cửa khẩu Quốc tế Hoa Lư trước đây đã được đưa ra khỏi quy hoạch, trả về địa phương, nhưng chưa được làm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Đề nghị các cơ quan chức năng xem xét cho Nhân dân làm sổ quyền sử dụng đất nhằm tạo điều kiện để Nhân dân phát triển sản xuất.

Trả lời: Căn cứ Quyết định số 1059/QĐ-UBND ngày 18/5/2020 của UBND tỉnh Bình Phước về việc thu hồi đất do Ban Quản lý khu kinh tế quản lý, đồng thời giao UBND huyện Lộc Ninh quản lý. UBND huyện Lộc Ninh đề nghị các hộ dân đủ điều kiện để được cấp Giấy CNQSDĐ liên hệ với UBND xã Lộc Hòa để làm thủ tục đăng ký giải quyết theo đúng trình tự, thủ tục quy định.

16.2. Tuyến đường nối với Quốc lộ 13 từ công chào áp 7 đi qua áp 8C bị hư hỏng nặng. Đề nghị huyện xem xét tu sửa.

Trả lời: Tuyến đường nối với Quốc lộ 13 từ công chào áp 7 đi qua áp 8C nằm trong quy hoạch khu Kinh tế cửa khẩu Hoa Lư. Qua kiểm tra tuyến đường này đã bị xuống cấp. Do tuyến đường này nằm trong quy hoạch khu Kinh tế cửa khẩu Hoa Lư nên không bố trí vốn để nâng cấp. UBND huyện sẽ chỉ đạo các ngành chức năng kiểm tra, khảo sát để duy tu sửa chữa trong thời gian tới.

16.3. Khu vực định cư theo Chương trình 33 còn một số hộ lấn chiếm, tranh chấp đất, chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nên một số hộ dân chưa yên tâm ổn định đời sống sản xuất. Đề nghị các cấp chính quyền giải quyết kịp thời để Nhân dân an tâm sản xuất.

Trả lời: Để giải quyết việc tranh chấp, lấn chiếm đất thuộc dự án định canh định cư theo chương trình 33 xã Lộc Hòa; UBND huyện Lộc Ninh ban hành Công văn số 400/UBND-KT ngày 24/5/2019 về việc giải quyết lấn chiếm đất, thu hồi đất giao UBND xã Lộc Hòa giải quyết theo quy định pháp luật đến hết thời gian quy định chưa giải quyết xong; UBND huyện tiếp tục ban hành Công văn số 710/UBND-KT ngày 04/9/2019 về việc giải quyết lấn chiếm đất, thu hồi đất đến tháng 02/2020 vẫn chưa thực hiện; Thông báo kết luận số 19/TB-UBND ngày 25/02/2025 của Chủ tịch UBND huyện giao nhiệm vụ cụ thể và tổ chức triển khai thực hiện. Trên cơ sở nội dung thông báo kết luận của Chủ tịch UBND huyện Phòng Dân tộc - Tôn giáo ban hành Công văn số 15/CV-DTTG ngày 04/5/2020 đôn đốc UBND các xã tổ chức triển khai thực hiện kết luận trên.

UBND xã Lộc Hòa triển khai tổ chức thực hiện; tháng 8/2020 UBND xã lập Tờ trình số 72/TTr-UBND ngày 20/8/2020 về việc xin cấp giấy chứng nhận QSDĐ đối với các hộ đồng bào dân tộc thiểu số được thụ hưởng từ chương trình Quyết định 33/2007/QĐ-TTg ngày 05/3/2017 của Thủ tướng Chính phủ tại dự án xã Lộc Hòa.

Thực hiện chỉ đạo của UBND huyện kiểm tra, rà soát đối với các hộ đồng bào DTTS thụ hưởng chương trình 33 tại dự án xã Lộc Hòa đủ điều kiện, không đủ điều kiện cấp giấy chứng nhận QSDĐ theo danh sách 24 hộ dân tại Tờ trình số 72/TTr-UBND ngày 20/8/2020 của UBND xã Lộc Hòa. Ngày 01/9/2020, tại ấp Suối Thôn

(Khu dự án 33), xã Lộc Hòa; Phòng Dân tộc - Tôn giáo phối hợp cùng UBND xã Lộc Hòa tiến hành kiểm tra, rà soát đối với các hộ đồng bào DTTS thụ hưởng chương trình 33 tại dự án xã Lộc Hòa đủ điều kiện hoặc không đủ điều kiện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất như sau:

Qua kiểm tra thực địa 24 hộ dân được thụ hưởng chương trình 33, hiện các hộ này ở, sản xuất ổn định tại Khu vực dự án xã Lộc Hòa. Trong đó có 12 hộ còn một phần diện tích thuộc đất khu Kinh tế cửa khẩu Hoa Lu chưa giao về địa phương, 02 hộ khu đường tuần tra biên giới không có trong bản đồ chính quy mới của xã thuộc đất lâm nghiệp chưa giao về địa phương quản lý, 05 hộ bị lấn chiếm một phần diện tích chưa giải quyết, 05 hộ đủ điều kiện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Hiện nay UBND xã Lộc Hòa phối hợp các cơ quan liên quan đang tiếp tục thực hiện giải quyết tranh chấp, lấn chiếm đất theo quy định.

17. Cử tri Nguyễn Thị Nghiênn – Tổ 10, khu phố Ninh Thuận, TTLN

17.1. Đề nghị các cơ quan chức năng xét cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại Tổ 10 để người dân sửa chữa xây dựng nhà ở, ổn định cuộc sống.

Trả lời: UBND huyện đề nghị bà Nghiênn liên hệ với UBND thị trấn Lộc Ninh để được hướng dẫn thủ tục theo đúng quy định.

17.2. Đường điện hạ thế Tổ 10 đã đề nghị nhiều lần nhưng đến nay vẫn chưa được quan tâm. Đề nghị các cấp có thẩm quyền sớm thực hiện để đảm bảo cuộc sống của các hộ dân tại Tổ 10.

Trả lời: Người dân ở Tổ 10, khu phố Ninh Thuận, TTLN hiện các hộ câu kéo điện xa. Do nguồn vốn ngân sách huyện hàng năm có hạn nên không thể đầu tư xây dựng cùng một lúc cho các khu vực chưa có điện trên địa bàn huyện. Tuy nhiên UBND huyện sẽ ghi nhận ý kiến đề nghị cử tri và sẽ xem xét có đề nghị ngành điện kết hợp UBND huyện bố trí kinh phí đầu tư trong thời gian tới.

18. Cử tri tổ 2 và tổ 4 khu phố Ninh Thuận, TTLN: Đường Nguyễn Du có các hộ trồng cao su để một số cành cây che lấp đường điện hạ thế, gây nguy hiểm. Đề nghị cơ quan chức năng cho chặt tỉa cành để đảm bảo an toàn.

Trả lời: Hiện nay, đường điện hạ thế khu phố Ninh Thuận đã được Điện lực Lộc Ninh lắp đặt dây bọc nhựa đảm bảo an toàn lưới điện. Qua ý kiến cử tri, UBND huyện đã chỉ đạo UBND thị trấn phối hợp Điện lực Lộc Ninh để phát quang, chặt tỉa cành cây đảm bảo an toàn tại khu vực trên.

19. Cử tri tổ 7, khu phố Ninh Thái, TTLN: Cử tri đã đề nghị nhiều lần về việc làm đường điện tại đường Huỳnh Tấn Phát. Vì lý do các hộ ở tại đường này đang sử dụng đường điện từ trên Quốc lộ 13 kéo xuống và đi qua nhiều mái nhà tôn của các hộ dân tại tổ 5-6-7 rất nguy hiểm nếu xảy ra chập điện. Đề nghị các cấp quan tâm làm đường điện tuyến đường này cho các hộ dân.

Trả lời: Dọc theo đường Huỳnh Tấn Phát hiện chưa có điện lưới, hiện các hộ ở dọc đường này đang sử dụng đường điện từ trên Quốc lộ 13 kéo xuống. Do nguồn vốn ngân sách huyện hàng năm có hạn nên không thể đầu tư xây dựng cùng một lúc cho các khu vực chưa có điện trên địa bàn huyện. Tuy nhiên UBND huyện sẽ ghi nhận ý kiến đề nghị cử tri và sẽ xem xét có đề nghị ngành điện kết hợp UBND huyện bố trí kinh phí đầu tư trong thời gian tới.



20. Cử tri tổ 4, tổ 5, tổ 6, khu phố Ninh Phước, TTLN: Công trình gia cố chân móng bờ kè suối Khu phố Ninh Phước đã thi công đến nay được gần 02 tháng. Chủ thầu là Ông Tính, khi thi công được 1/3 bờ kè thì ngừng thi công, không rõ nguyên nhân gì? Nay suối được xe móc, móc đất 2 bên chân bờ kè suối để đổ bê tông, do ngừng thi công gặp trời mưa nước suối lớn gây sạt lở, nứt bờ kè và nhà dân bị nứt tường. Nay cử tri đề nghị các cấp có thẩm quyền nên quan tâm cho làm gấp để tránh mưa lũ lớn sẽ sập bờ kè.

Trả lời: UBND huyện sẽ chỉ đạo cho UBND thị trấn tổ chức thi công thực hiện, đổ bê tông chân kè suối hoàn thành trước mùa mưa năm 2020, nhằm đảm bảo chống sạt lở bờ kè và nhà dân trên khu vực bờ suối.

21. Cử tri Nguyễn Thị Dung - khu phố Ninh Thịnh, TTLN: Bà Dung đã nhiều lần đề nghị UBND huyện Lộc Ninh giải quyết về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của gia đình bà và cháu bà là ông Nguyễn Chí Công, nhưng đến nay vẫn chưa được xem xét giải quyết. Đề nghị UBND huyện Lộc Ninh sớm xem xét, giải quyết.

Trả lời: Bản án của Tòa án nhân dân huyện Lộc Ninh tuyên hủy giấy CNQSD đất số CH01962 ngày 10/8/2015 do UBND huyện Lộc Ninh cấp cho ông Nguyễn Việt Dũng và bà Trần Thị Thu Hà đối với thửa đất số 69, 70 tờ bản đồ số 29 có diện tích là 4.892,9 m² tọa lạc tại khu phố Ninh Thành, thị trấn Lộc Ninh, huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước. Trong khi đó giấy CNQSD đất số CH01962 đã được UBND huyện thu hồi và cấp lại giấy CNQSD đất số CH01984 ngày 01/9/2015 cho ông Nguyễn Việt Dũng và bà Trần Thị Thu Hà đối với thửa đất số 69, 70 tờ bản đồ số 29 có diện tích là 4.892,9 m² tọa lạc tại khu phố Ninh Thành, thị trấn Lộc Ninh, huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước không được Tòa án phán quyết.

Nếu không thu hồi được giấy CNQSD đất số CH01984 cấp ngày 01/9/2015 cho ông Nguyễn Việt Dũng và bà Trần Thị Thu Hà thì không thể lập thủ tục cấp giấy CNQSD đất cho ông Nguyễn Chí Công theo bản án số 05/2018/DS-ST ngày 23/3/2018 của Tòa án Nhân dân huyện Lộc Ninh. Do đó, UBND huyện Lộc Ninh đề nghị bà Nguyễn Thị Dung kiến nghị đến Tòa án nhân dân cấp cao tại TP. HCM xem xét lại bản án theo thủ tục giám đốc thẩm tuyên hủy giấy CNQSD đất số CH01984 cấp ngày 01/9/2015 cho ông Nguyễn Việt Dũng và bà Trần Thị Thu Hà. Sau khi có bản án, quyết định mới, UBND huyện Lộc Ninh sẽ thực hiện theo bản án, quyết định của Tòa án.

22. Cử tri tổ 2, khu phố Ninh Hòa, TTLN: Theo Nhân dân chúng tôi được biết các cấp, các ngành chức năng của huyện đã có kế hoạch nâng cấp và mở rộng đường từ ngã ba gần nhà ông Ngọc (đường Phạm Ngọc Thạch) đến ngã ba nhà hàng Tuyệt Sang (cũ). Vậy đến khi nào huyện mới làm?

Trả lời: Đường Phạm Ngọc Thạch khu phố Ninh Hòa, TTLN đã có dự án và đang lập hồ sơ nâng cấp, mở rộng để trình các ngành chức năng xem xét thẩm định, phê duyệt và sẽ được triển khai thi công trong năm 2020-2021.

23. Ý kiến cử tri toàn khu phố Ninh Hòa, TTLN: Kiến nghị Đội Quản lý công trình đô thị xem xét việc thu gom rác tại trước cửa nhà dân hàng ngày. Vì các điểm để bỏ rác không phù hợp với môi trường sinh hoạt ở khu dân cư, vì nhà sát nhau nên không có chỗ để bỏ rác cố định, hiện các hộ ở gần các bỏ rác rất bức xúc.

Trả lời: UBND huyện sẽ ghi nhận ý kiến đề nghị của cử tri KP – Ninh Hòa Thị trấn Lộc Ninh, để đảm bảo thu gom rác hiệu quả dịch vụ công ích được tốt hơn, UBND huyện giao Đội quản lý công trình đô thị phối hợp với UBND Thị trấn xây dựng lại phương án thu gom rác trong thị trấn và các xã trong huyện, để đảm bảo thời gian tới đây thu gom rác tại nhà, giảm thiểu đặt bỏ rác tạo thẩm mỹ cảnh quan đô thị.

24. Cử tri tổ 1, tổ 2 khu phố Ninh Hòa, TTLN: Đề nghị Đội Quản lý công trình đô thị huyện xem xét di dời các bờ rác gần công chào khu dân cư tại đường Phạm Ngọc Thạch, vì đã tập trung rác nhiều nơi đem đến gây quá tải và ô nhiễm nặng tại gần công chào làm mất vẻ mỹ quan đô thị.

Trả lời: UBND huyện sẽ chỉ đạo Đội quản lý công trình đô thị phối hợp với UBND Thị trấn xem xét di dời bớt thùng rác tại vị trí đường Phạm Ngọc Thạch và có phương án tổ chức thu gom rác tại các hẻm, nhằm giảm thiểu lượng rác trong các ngõ hẻm tập trung tại đây, vì hiện nay thu gom rác đang vận động Nhân dân đem rác từ trong hẻm khu dân cư ra vị trí tập trung tại thùng rác ngoài đường lớn và đóng lệ phí rác đảm bảo đúng theo quy định, UBND huyện đang chỉ đạo Đội quản lý công trình đô thị xây dựng phương án thu gom rác tại từng hộ dân để đảm bảo trong việc thu gom rác đảm bảo hơn, đồng thời giảm thiểu tập trung rác một chỗ.

25. Cử tri tổ 7 khu phố Ninh Hòa, TTLN: Lan can dọc 2 bên suối từ cầu ngập đến khu vực chợ có nhiều chỗ đã mục nát rơi rớt cả xuống suối, Nhân dân đã dùng tấm bạt, chậu kiếng để che chắn gây ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị và không đảm bảo an toàn tính mạng cho các trẻ em. Đề nghị huyện có kế hoạch sửa chữa để đảm bảo an toàn và mỹ quan đô thị.

Trả lời: UBND huyện ghi nhận đề nghị cử tri khu phố Ninh Hòa. Việc này UBND huyện giao cho đội Quản lý công trình đô thị phối hợp với UBND thị trấn Lộc Ninh tổ chức khảo sát lập dự toán đề xuất UBND huyện phương án sửa chữa, bờ suối, làm lại lan can, đảm bảo thẩm mỹ cảnh quan đô thị, UBND huyện sẽ xét xét bố trí kinh phí sửa chữa trong những năm tới.

26. Ý kiến Ban điều hành khu phố Ninh Hòa, TTLN: Hiện tượng một số người tham gia giao thông tại ngã tư gần cây xăng Hoàng Trọng thường xuyên cố tình vượt đèn đỏ, nhất là phụ nữ chở theo em bé, rất nguy hiểm. Đề nghị lãnh đạo huyện chỉ đạo cho các ngành chức năng kiểm tra thường xuyên và xử lý răn đe để đề phòng tai nạn giao thông xảy ra.

Trả lời: Trong 8 tháng đầu năm 2020, Công an huyện Lộc Ninh đã chỉ đạo lực lượng cảnh sát giao thông thường xuyên tổ chức tuần tra kiểm soát đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên các tuyến đường, trong đó có nhiệm vụ điều tiết, đảm bảo trật tự an toàn giao thông tại vị trí ngã tư đèn tín hiệu giao thông tại cây xăng Hoàng Trọng và đã xử lý hơn 10 trường hợp vi phạm “không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông”, tước 5 giấy phép lái xe của người vi phạm. Đối với các trường hợp phụ nữ điều khiển phương tiện chở trẻ em vượt đèn đỏ, qua kiểm tra đa số người vi phạm không hiểu quy tắc giao thông tại vị trí có đèn tín hiệu, lực lượng cảnh sát giao thông đã nhắc nhở, hướng dẫn và yêu cầu chấp hành nghiêm quy tắc tham gia giao thông tại vị trí đèn tín hiệu giao thông. Trong thời gian tới, Công an huyện Lộc Ninh sẽ chỉ đạo lực lượng cảnh sát giao thông tiếp tục tăng cường công tác tuần tra kiểm soát, điều tiết

giao thông tại vị trí đèn tín hiệu giao thông để kịp thời xử lý người vi phạm quy định về tham gia giao thông.

Trên đây là kết quả giải quyết và trả lời của UBND huyện về ý kiến, kiến nghị của cử tri tại đợt tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ mười HĐND huyện khóa X, nhiệm kỳ 2016-2021./.

Nơi nhận:

- Thường trực HĐND huyện;
- UBND, BTT Ủy ban MTTQVN huyện;
- Tổ ĐB HĐND tỉnh ứng cử trên địa bàn huyện;
- Đại biểu HĐND huyện khóa X;
- TT.HĐND, UBND, UBMTTQVN các xã, thị trấn;
- LĐVP, CVVP;
- Lưu: VT.



KY CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Thanh Phi